



SẮT SON VỚI ĐẢNG

Mỗi người một vị trí công tác khác nhau nhưng những đảng viên cao tuổi có đạo tiêu biểu mà chúng tôi có dịp được gặp, trò chuyện đều rất tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết. Với họ, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao. Với tấm lòng sắt son theo Đảng, họ luôn tâm niệm lấy khó khăn làm động lực phấn đấu, âm thầm cống hiến, tận tụy hoàn thành công việc được giao phó bởi trong tim luôn khắc ghi "Lời thề kiên trung với Đảng".

KỶ 1: TRONG TIM LUÔN CÓ ĐẢNG

Khó có thể khắc họa hết những việc làm ý nghĩa từ cơ sở nhưng câu chuyện về những bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn là người Công giáo dưới đây như "lạt cắt" điển hình trong việc tạo niềm tin cho giáo dân trong cuộc sống.

Nguyễn Trọn đời theo Đảng

"Tôi chọn con đường đi theo Đảng và nguyện trọn đời với Đảng, vì dân" - đó là khẳng định của ông Đỗ Duy Tự, Bí thư Chi bộ thôn Văn Lăng, xã Thống Nhất (Kiến Xương). Là người Công giáo từng tham gia quân đội với 42 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, 16 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Tự giữ vai trò "trung tâm đoàn kết", cùng tập thể Chi bộ và lãnh đạo thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Ông Tự chia sẻ: Thôn Văn Lăng có 98,2% gia đình là giáo dân nên để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thôn cần phải làm tốt công tác dân vận. Mọi công việc của thôn đều được công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Vì vậy, những năm qua, nhiều việc khó khi chúng tôi triển khai đều thành công như giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã... 100% hộ dân trong thôn có đất trong diện thu hồi đã ký cam kết bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án xây



Diện mạo nông thôn xã Thụy Liên (Thái Thụy) ngày càng phát triển.

dựng cụm công nghiệp Bình Minh; 13 gia đình tự nguyện giải phóng mặt bằng bàn giao 1.972m² đất cho đơn vị thi công mở rộng tuyến đường An Bối - Thượng Hiến. Được cấp trên hỗ trợ xi măng, nhân dân trong thôn đóng góp kinh phí, ngày công kết hợp con em xa quê ủng hộ với tổng số tiền 286 triệu đồng mở rộng đoạn đường dài gần 300m, rộng 3,5m khang trang, sạch đẹp, đi lại thuận tiện.

Nhờ tâm huyết, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ Đỗ Duy Tự cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, giờ đây thôn Văn Lăng vươn lên trở thành một trong những thôn đi đầu của xã Thống Nhất trong phát triển kinh tế - xã hội. Thôn không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy, an ninh trật tự được giữ vững. Nghề và làng nghề, thương mại, dịch vụ phát triển. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn hiện đạt 60 triệu đồng/

năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%, 90% số hộ đạt gia đình văn hóa.

"Đến với dân, ông Tự chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cổ vũ người dân tự vươn lên. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi ủy, lãnh đạo thôn, tích cực tham gia sản xuất, duy trì và phát triển nghề mây tre đan truyền thống, nâng cao thu nhập, đóng góp công sức xây dựng quê hương. Làng quê ngày càng phát triển, đẹp như phố, ai cũng phấn khởi" - bà Trần Thị Miên, thôn Văn Lăng chia sẻ.

Cương vị nào cũng "tròn vai"

18 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, 3 khóa là đại biểu HĐND xã, hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Cam Đông, xã Thụy Liên (Thái Thụy), ở cương vị nào ông Đoàn Căn Tiến cũng "tròn vai", giữ vững quan điểm, lập trường, vai trò, trách

nhiệm của một đảng viên, còn với Chúa mãi là người giáo dân, con chiến hiếu đạo. Theo ông Tiến: Bí thư chi bộ ở vùng đồng bào có đạo, việc Đảng, việc của giáo dân luôn hòa quyện làm một, trong Đảng có giáo dân và trong giáo dân có Đảng, "Muốn dân tin, mình phải làm gương trước dân", "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Vì vậy, khi tình hình khai xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái, từ cùng với Chi ủy, lãnh đạo thôn, các đoàn thể không quản ngại ngày đêm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân ký cam kết đồng thuận giải phóng mặt bằng. Kết quả, 100% giáo dân có đất trong diện thu hồi đồng ý bàn giao đất, linh mục và Cộng đoàn nhất trí bàn giao hơn 1.000m² đất của nhà thờ để xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ngoài ra, bà con tích cực hiến đất

mở rộng các tuyến đường giao thông trong khu dân cư, đóng góp kinh phí xây dựng công trình thấp sáng đường quê, xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu...

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng giáo xứ Cam Châu, ông Tiến cùng Cộng đoàn Giáo xứ huy động 20 tỷ đồng đại tu nhà thờ và khuôn viên khang trang, hiện đại. Ông cũng là một trong những hạt nhân đầu tiên tham gia xây dựng thôn Cam Đông là làng nghề chế biến lương thực, làm men rượy được UBND tỉnh cấp bằng công nhận, hiện là điển hình làng kinh tế giỏi ở địa phương với thu nhập mỗi năm 300 triệu đồng.

Ông Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên đánh giá: Xã Thụy Liên hôm nay "thay da đổi thịt", phát triển theo hướng văn minh, hiện đại nhờ hưởng lợi từ khu công nghiệp Liên Hà Thái và sự đồng thuận của nhân dân. Bức tranh tươi mới của làng quê nơi đây đã được dệt nên từ "Y Đảng, lòng dân", trong đó có những giáo dân sống "Tốt đời, đẹp đạo" như Bí thư Chi bộ Đoàn Căn Tiến.

Ông Tự, ông Tiến chính là những bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn gương mẫu, trách nhiệm, là "cầu nối" đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con giáo dân, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

(còn nữa)

NHÓM PHỎNG VIÊN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII

Bà Phan Thị Lương, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ)



Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, thực hiện Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, đến nay toàn tỉnh có 242 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 18 xã so với trước khi sắp xếp. Chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương này bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi ngân sách nhà nước; góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn sau sắp xếp các địa phương khẩn trương đi vào hoạt động ổn định, đạt được chất lượng và hiệu quả công việc tốt hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiến hành giao dịch ở các đơn vị hành chính cấp xã mới, chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan, cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư; giúp người dân được hưởng lợi và được phát triển về mọi mặt, cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Ông Phạm Đức Kỳ, xã Bắc Sơn (Hưng Hà)



Ngày 11/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã quy định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở dân phố với từng chức danh cụ thể đã khiến đời du một bộ phận người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố. Chúng tôi kiến nghị các cấp, các ngành tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ hoạt động ở các đoàn thể và ban công tác mặt trận thôn, từ đó động viên cán bộ tham gia, đóng góp công sức xây dựng địa phương phát triển. Cử tri xã Bắc Sơn cũng kiến nghị HĐND các cấp xem xét, nâng giá đất chung trong toàn tỉnh bởi giá thấp sẽ rất khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Đình Huyền, xã Bách Thuận (Vũ Thư)



Chợ Thuận Vi, xã Bách Thuận (Vũ Thư) được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2012, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Tuấn Vang thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ. Trong quá trình triển khai dự án, Công ty có nhiều sai phạm, từ đó phát sinh mâu thuẫn giữa tiểu thương và doanh nghiệp về việc xây dựng chợ, công trình xây dựng chợ triển khai dở dang buộc phải tạm dừng. Trong suốt những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã nhiều lần vào cuộc, tuy nhiên đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự địa phương, cản trở phát triển thương mại và du lịch của địa phương. Đặc biệt, nếu không xử lý triệt để vấn đề chợ Thuận Vi thì xã Bách Thuận không thể hoàn thiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để về đích nông thôn mới nâng cao. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đề nghị các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để xử lý sớm, triệt để các vấn đề tồn đọng liên quan đến chợ Thuận Vi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường do các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn gây ra, góp phần bảo đảm sức khỏe của nhân dân và phát triển du lịch sinh thái trên làng vườn.

NHÓM PHỎNG VIÊN

VỀ NƠI THÀNH LẬP TỈNH ĐỘI DÂN QUÂN THÁI BÌNH

Vũ Quý (Kiến Xương) không chỉ nổi tiếng về truyền thống cách mạng với bề dày lịch sử hào hùng mà nơi đây còn lưu giữ nhiều địa chỉ đỏ, là nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, nay là Bộ CHQS tỉnh. Đó là những minh chứng cho tinh thần quật cường, ý chí bất khuất của quân và dân ta cũng như người Vũ Quý xưa trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tự hào địa chỉ đỏ

Dù tuổi đã cao, chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng cụ Nguyễn Văn Tích, 95 tuổi, ở làng Động Trung xưa, xã Vũ Quý nay vẫn không quên được những ngày kháng chiến. Cụ bồi hồi nhớ lại: Năm 1946, để chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang trong xã được củng cố về tổ chức, tuyển dụng lực lượng thanh niên khỏe, có điều kiện hoạt động để biến chế vào du kích. Ngày đó tôi còn trẻ nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia Hội Nông dân cứu quốc, đội du kích để bảo vệ quê hương. Do phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố an ninh quốc phòng của xã ngày đó phát triển mạnh nên ngày 20/4/1947, Ủy ban Hành chính kháng



Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

chiến tình đã chọn khu nhà Séc làm địa điểm tổ chức lễ ra quân cho 4 đại đội: Lê Lợi, Quang Trung, Đề Thám và Đại đội 4, đánh dấu mốc son cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình. Tỉnh ủy Thái Bình giao cho Tỉnh đội phát triển lực lượng vũ trang, hướng dẫn toàn dân chuẩn bị kháng chiến, đồng thời huy động một đơn vị lực lượng vũ trang sang tham gia chiến đấu ở tỉnh bạn để rút kinh nghiệm. Buổi lễ kết thúc

bằng một cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng gồm quân chủ lực Quân khu 3, bộ đội chủ lực tỉnh, huyện cùng lực lượng dân quân một số xã lân cận, trong đó có lực lượng dân quân xã Lý Thường Kiệt và đội Bạch đầu quân. Sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi, bắt đầu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình.

Sau buổi lễ, đại đội Quang Trung do đồng chí Ngô Văn Vinh làm đại

huy Tỉnh đội phân công ở lại đóng tại thôn 3. Hàng ngày, đơn vị lên sân vận động và phát triển toàn diện về mọi mặt. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các công trình điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đời sống người dân nâng cao. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý nên xã đã phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11%, tỷ lệ nhà cao tầng chiếm 50%, hộ khá, giàu chiếm 70%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,46%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất tạo giá trị sản xuất hàng hóa và mở rộng diện tích trồng cây

nuôi hồ hồi, phấn khởi tề tựu về đây tạo khí thế cách mạng lớn. Đặc biệt, nơi đây có sân vận động, khu nhà Séc rộng lớn nhất vùng, hệ thống giao thông đi lại thuận lợi để tập hợp, biểu dương lực lượng, vì thế khu nhà Séc mới được chọn làm địa điểm tổ chức lễ ra mắt Tỉnh đội Dân quân Thái Bình.

Vươn tầm đô thị

Xã Vũ Quý ngày nay không khác gì thị trấn với sự phát triển toàn diện về mọi mặt. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các công trình điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đời sống người dân nâng cao. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý nên xã đã phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11%, tỷ lệ nhà cao tầng chiếm 50%, hộ khá, giàu chiếm 70%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,46%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất tạo giá trị sản xuất hàng hóa và mở rộng diện tích trồng cây

2 tầng thuận lợi cho buôn bán, giao thương hàng hóa. Vì thế, người dân ở đây cũng năng động, sáng tạo tận dụng lợi thế có chiều dài gần 2km tính lộ, 2,5km đường huyện đi qua để phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có trên 600 hộ kinh doanh ở mặt đường và chợ Sóc, chợ cây cảnh, 100% lao động trong độ tuổi lao động của xã đều có việc làm, thu nhập ổn định. Đặc biệt, để phát triển lên tầm cao mới, Vũ Quý đã hình thành 2 khu dân cư mới là khu phố Riverside diện tích 5ha và khu đô thị phía Tây cụm công nghiệp 3,9ha với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo ra điểm nhấn, trở thành một trong những đô thị về tinh phát triển mạnh nhất ở Kiến Xương. Theo định hướng phát triển đô thị Vũ

Quý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch chung của tỉnh, tới năm 2035 sẽ mở rộng sang Vũ Trung, Vũ Ninh và Vũ An, dự kiến tổng diện tích 1.500ha với dân số khoảng 18.000 người. Đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt mới, diện mạo mới của địa phương. Để xứng tầm với truyền thống của địa phương, thời gian tới xã Vũ Quý tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị Vũ Quý mở rộng, hoàn thiện hạ tầng giao thông đầu nối với các điểm cụm công nghiệp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%.

THU THỦY



Diện mạo xã Vũ Quý hôm nay.